



Durian Nang Non
ทุเรียนนางนอน

@ บ้านสันตันปุย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

CR PAO TRAVEL

นิตยสารส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.เชียงราย



“

..อบจ.เชียงราย
เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง..
"เชียงราย เทียวได้ทั้งปี มีดีทุกเดือน"
ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจแบรนด์เชียงราย
สามพี่น้องท้องถิ่นรวมใจ
ชุมชน และการมีส่วนร่วม

”



อภิตารร วันไชยธนวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



TABLE OF CONTENTS

DURIAN NANG NON

ทุเรียนนางนอน ชื่อนี้..มีที่มา
ชื่อเสียงเรียงนาม ความเป็นมาของ ทุเรียนนางนอน
หน้า 6

NEW TOURIST ROUTE


เส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่
ททท.สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ อบจ.เชียงรายและ
อบต.ห้วยไคร้ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่
หน้า 12

DURIAN CHARACTERISTIC

คุณลักษณะพิเศษนั้น..สำคัญไฉน
ทำความรู้จัก คุณลักษณะพิเศษของทุเรียนนางนอน
หน้า 16

COOPERATION & PROMOTE

3 พี่น้องท้องถิ่นรวมใจ ชุมชน และการมีส่วนร่วม
ส่งเสริมทุเรียนนางนอน พืชเศรษฐกิจ แปรนด์เชียงราย
หน้า 24



“ โลกใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งอัศจรรย์
หากไม่ออกเดินทางก็ไม่มีวันค้นพบ ”





DURIAN NANG NON

ทุเรียนนางนอน ชื่อนี้...มีที่มา



จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านภูมิทัศน์ที่น่าทึ่งมรดกทางวัฒนธรรม ที่สานต่อ สืบทอดกันมาเนิ่นนาน รวมไปถึงความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์เกินกว่าจินตนาการ

ดอยนางนอน

ขุนเขาแห่งเจ้าหญิงผู้หลับใหล

ดอยนางนอน ภูเขาที่มีรูปร่างเหมือนดังผู้หญิงนอนเอนกายนี้ คือ หนึ่งในธรรมชาติสุดแสนพิเศษ ของจังหวัดเชียงราย ภูเขานี้ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ณ บริเวณรอยเลื่อนแม่จัน ซึ่งเป็นหนึ่งในรอยเลื่อนที่พาดผ่านจังหวัดเชียงราย อันประกอบไปด้วย รอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนแม่จิง และกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแขนงพาน รอยเลื่อนแขนงแม่ลาว และ รอยเลื่อนแขนงแม่สรวย) ซึ่งมีความเสี่ยง ต่อการเกิดแผ่นดินไหว

อย่างไรก็ตาม "ดิน" บริเวณรอยเลื่อนแม่จัน กลับเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ด้วยมีธาตุอาหารชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อพืชในปริมาณสูง จึงเป็นพื้นที่ ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช สร้างผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูงและรสชาติดี อาทิ **ข้าวเหนียวเขี้ยวงู** หนึ่งในพืชเศรษฐกิจแบรนด์เชียงราย ด้วยการเพาะปลูกอย่างพิถีพิถัน จากดินที่อุดมสมบูรณ์ บริเวณรอยเลื่อนแม่จัน จึงได้เมล็ดข้าวที่สวย ซึ่งหากนำไปนึ่งแล้วจะเหนียว นุ่ม และหอมเป็นพิเศษ แตกต่างจาก ข้าวเหนียวที่ปลูกจากแหล่งอื่นๆ ทำให้มีชื่อเสียงระดับประเทศขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย





THUM LUANG RESCUE POWER OF UNITY

ปฏิบัติการกู้ภัยโลก

รวมพลังระดับโลกกู้ภัย

ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน

รอยเลื่อนแม่จัน นอกจากจะเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังพาดครอบคลุมไปถึงถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีเหตุการณ์กู้ภัยครั้งสำคัญเกิดขึ้น

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้น เมื่อทางวนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน ได้รับแจ้งถึงข่าวการหายตัวไปของ "ทีมหมูป่า 13 ชีวิต" หลังจากเดินทางเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลวง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561

จากข่าวเด็กติดถ้ำธรรมดา กลับกลายเป็นปฏิบัติการกู้ภัยที่ซับซ้อนและยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่งในโลก

เมื่อทีมกู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลาท่ามกลางสภาพอากาศอันเลวร้าย และพื้นที่ภายในถ้ำอันสลับซับซ้อน กระแสน้ำที่มาพร้อมกับพายุฝน ทวีความยากของภารกิจครั้งนี้ จนต้องระดมนักดำน้ำที่เก่งที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก คิดเป็น 1 ใน 4 ของนักดำน้ำทั้งหมด ร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ หรือหน่วยซีล พร้อมทีมงานหมูนเวียน รวมกว่าหมื่นชีวิตที่พยายามต่อสู้กับ ระดับน้ำภายในถ้ำ อากาศอันเบาบาง เพื่อ ช่วยชีวิตสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมีทั้ง 13 คน ออกมาให้ได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้จบลงด้วยรอยยิ้ม เมื่อทีมกู้ภัยสามารถลำเลียงหมูป่าทั้ง 13 ชีวิต ออกมาได้สำเร็จ ปิดฉากภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ ที่คนทั้งโลกเอาใจช่วยอย่างราบรื่น

การผลักดัน

การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

เหตุการณ์ภัยระดับโลก ทีม 13 หมูป่าใน ครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญ ในการช่วยผลักดัน การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เนื่องจาก ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทั้งด้านธรณีวิทยา และ เป็นพื้นที่ที่สามารถ พัฒนาให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือ เชิงนิเวศ ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม เศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ ที่ต้องมีการอนุรักษ์ ทรัพยากร และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็น พื้นที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ จาก เหตุการณ์ดังกล่าว จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่ง แลนด์มาร์คสำคัญ ที่จะส่งเสริมให้เกิดการ ท่องเที่ยวตามแนวทางของยูเนสโกที่กำหนดไว้

โดยทางองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้ร่วมมือกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรธรณี เดินหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไทย ขึ้นทะเบียนยูเนสโก โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี 2568 “ถ้ำหลวง” ต้องได้เป็น เชียงรายอีโอบาร์ค ของประเทศ พร้อมผลักดันจังหวัดเชียงรายเข้าสู่เครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) เพื่อให้ จังหวัดเชียงรายได้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และ เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวระดับ คุณภาพ นำมาสู่การสร้างการกระจายรายได้ มาสู่ชุมชน ท้องถิ่น และภายในประเทศ

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดย นายก นก อภิถาวร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย มีนโยบาย ผลักดัน และส่งเสริม ให้ ทุเรียน อีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจแบรนด์ เชียงราย เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับทัดเทียม นานาประเทศ จึงเป็นที่มาของชื่อ “ทุเรียนนาง นอน แห่งรอยเลื่อนแม่จัน เชียงราย” และเป็น แหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวเชิง เกษตร



“

นภจะผลักดันให้ทุเรียนเชียงราย
เป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับ
และเป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกับ
แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ถ้าหลวง-ขุนน้ำนางนอน
จึงเป็นที่มาของชื่อ
ทุเรียนนางนอน ทุเรียนของชาวเชียงราย

- อภิตารร วันไชยธนวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย





The Tourism





NEW TOURIST ROUTE

เส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่



“

ส่ง เสริมให้หมู่บ้านสันตตันปุย
ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย
เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่
เดินชมสวนทุเรียน ท่ามกลางวิวทิวเขา
ดอยนางนอน ชิมอาหารชาติพันธุ์
พักโฮมสเตย์ สัมผัสวัฒนธรรมพื้นถิ่น
วิถีชีวิตชุมชน

- วิสูตร บัวชุม

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย

”

ททท. สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ อบจ.เชียงราย และ อบต. ห้วยไคร้ เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ อำเภอแม่สาย

ดำ หลวง ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย นอกจากมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากเหตุการณ์ กู้ภัย 13 หมูป่าแล้ว เกษตรกรพื้นที่ทิวเขาแห่งนี้ก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นอีกครั้ง หลังจากมีการรวมกลุ่มกว่า 40 ราย ปลูกต้นทุเรียนในพื้นที่จำนวน 7,000 ต้น โดยปลูกเป็นปีที่ 6 และออกผลผลิตเป็นปีที่ 2 สรสชาติหวาน มัน กรอบนอก นุ่มใน และจากการลองผิดลองถูกหลายครั้ง ปรับเปลี่ยนการปลูกสลับประดก มาปลูกต้นทุเรียนบริเวณตามไหล่เขา ดอยนางนอน ทำให้มีน้อยคนนักที่จะรู้จักทุเรียนนางนอนอย่างแท้จริง เนื่องจากระยะแรกเริ่มนั้น ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ได้มีความสนใจในเรื่องการปลูกทุเรียน เพราะเกรงว่าปลูกแล้วไม่ได้ผล เนื่องจากคาดว่าสภาพอากาศ และ พื้นที่ ไม่เหมาะสมกับการปลูกต้นทุเรียน

จากคำบอกเล่า สู่ความเปลี่ยนแปลง

ป่าที่เสื่อมโทรมของดอยขุนน้ำนางนอน ได้ถูกริเริ่มฟื้นฟู โดยโครงการปลูกป่าหลายหมื่นไร่ของ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" มาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้มีแหล่งน้ำหลายแห่งเกิดขึ้น ผืนดินมีความชุ่มชื้น จึงมีการนำทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองมาปลูก พบว่าทุเรียนเติบโตขึ้นได้ดีอย่างมีคุณภาพ จากทุเรียนเพียง 3 ต้นในอดีตเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา กลับกลายเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองราว 7,000 ต้นในปัจจุบัน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ได้กำหนดเปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ และธรรมชาติของดอยขุนน้ำนางนอน





DURIAN CHARACTERISTIC

คุณลักษณะพิเศษนั้น..สำคัญใจ



Characteristic





ความพิเศษของ **ทุเรียนนางนอน**

ทุเรียนนางนอน ปลูกโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทุเรียนดอยนางนอน ที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มชุมชน ผู้ปลูกทุเรียนนางนอน มากกว่า 40 คน บนพื้นที่ **บ้านสันตันปุ๋ย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย** ในแนวรอยเลื่อนแม่จัน ภายใต้โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ ฝักฝน ทักษะอาชีพ และ สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ทุกคนในกลุ่มพื้นที่

ทุเรียนที่นี่ มีจุดเด่นคือ **ต้นเตี้ย ตัดง่าย** เนื้อเนียนเหมือน **คัสตาร์ด** หวานหอม ไม่ตัดก่อนอายุ หรือที่เรียกว่า **สุกคาต้น** ถือได้ว่าเป็นทุเรียนออแกนิก ที่ไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ถ้าหากแก่จัด รสชาติจะเหมือนกับคัสตาร์ด หากว่ากรอบนอกนุ่มใน ก็จะอร่อยไปอีกแบบ รสชาติไม่หวานบาดคอ และถึงแม้ว่าจะต้นเล็กแต่ได้กลับผลผลิตมาก นอกจากนี้ ทุเรียนนางนอน ได้รับการสนับสนุน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร **ผลักดันให้เป็นทุเรียน GAP** อีกด้วย



“
ก เรียนนางนอน มีรสชาติอร่อยไม่เหมือนใคร!
น กิ เชื่อว่า สามารถปลักดันให้เป็น
า พืชเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ และสามารถ
เป็นที่ยอมรับ ของนานาชาติได้

- อภิตารร วันไชยรมวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

”



“

ทุเรียนที่นี่เนื้อเนียน
เหมือนคัสตาร์ด หวานหอม
ไม่ตัดก่อนอายุ
เป็นทุเรียนออแกนิก
ไม่ใช้สารเคมี

- วรรณ รัตวิภักขุน

นายก อบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

”

GAP เครื่องหมายสำคัญรับรองผลผลิต

GAP คืออะไร

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารที่สำคัญ หากแต่ที่ผ่านมาผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารยังไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเท่าที่ควร เนื่องจากมีสารเคมีตกค้าง มีศัตรูพืชและจุลินทรีย์ปนเปื้อน มีผลให้คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

(Good Agricultural Practices: GAP)

ดังนั้นจึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ซึ่งเป็นระบบที่ป้องกันหรือลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นในสินค้าเกษตรและอาหาร

อาจกล่าวได้ว่า GAP คือ แนวทางในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด โดยกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและ ผู้บริโภค ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ผลผลิตสูง คุ่มค่าการลงทุน

การผลิตตามมาตรฐาน GAP ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ มาตรฐาน GAP จึงเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ ปัจจัยการผลิต การผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการบรรจุหีบห่อ และการขนส่งการผลิต



ความสำคัญของ GAP

ต่อเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน

GAP มีความสำคัญต่อการส่งออกทุเรียน และผลไม้ไทยเป็นอย่างมาก เพราะประเทศไทย เปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งออกไปยัง ประเทศจีน ทางจีนกับไทยได้ทำข้อตกลงพิธีสาร ระหว่างไทย-จีน ซึ่งกำหนดมาตรการในเรื่อง ของการจัดการศัตรูพืช สารเคมีตกค้าง ของผลไม้ที่ส่งออกจากไทยไปจีน 5 ชนิด คือ ทุเรียน มะม่วง มังคุด ลิ้นจี่ และลำไย ผลไม้ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ทางด้านของเกษตรกร จะต้องมีใบรับรองคุณภาพ GAP ซึ่งขึ้นทะเบียน กับกรมวิชาการเกษตร จึงจะสามารถส่งสินค้า ออกได้ ฉะนั้นมาตรฐาน GAP สำหรับเกษตรกร จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะ GAP เป็นสิ่งบ่งชี้ ว่า ผลผลิตนั้นมีคุณภาพและไม่ปนเปื้อน

นอกจากนี้ GAP ยังสามารถบอกให้ทราบว่า เกษตรกรมีการจัดการผลิตผลอย่างไร ใส่อะไร ลงไปในผลผลิตตัวนั้นบ้าง ดังนั้นเกษตรกรที่ ผลิตตามระบบ GAP จึงมีการจดบันทึกตั้งแต่ การเริ่มใส่ปัจจัยการผลิตลงไปในส่วน การ จัดการและดูแลสภาพแวดล้อม ไปจนถึงการ คำนวณต้นทุน ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการบันทึก ข้อมูล รักษาไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตผล

หากข้อมูลนี้ถูกส่งต่อให้กับผู้บริโภคได้รับรู้ ผู้บริโภคก็จะสามารถ ทราบได้ว่า ผลผลิตที่ได้ รับประทานเข้าไปนั้นปลอดภัยจากดูแลรักษา แบบใด ตามที่มีการจดบันทึกเอาไว้ เพื่อเป็นการ ส่งต่อข้อมูลที่ทำให้ทั้งเกษตรกรได้ผลิตผล ทางการค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ส่วนผู้ บริโภค ก็ได้รับประทานของที่มีคุณภาพ และ ปลอดภัย ด้วยเช่นกัน



สายพันธุ์ทุเรียนนางนอน บ้านสันตันปุ๋ย ต.ห้วยไคร้



หมอนทอง



สายพันธุ์ยอดฮิตของคนรักทุเรียน ด้วยกลิ่นที่ไม่แรง ผลใหญ่ หนามแหลมตรง ทานง่าย เนื้อกรอบนอกนุ่มใน สัมผัสแห้งไม่ติดมือ มีสีเหลืองอ่อน เมล็ดเล็กและลีบ รสชาติอร่อย หวานมันกำลังดี ไม่หวานแหลมจนเกินไป



มูซังคิง



ทุเรียนสายพันธุ์นี้ เป็นราชาทุเรียนของมาเลเซีย ผลค่อนข้างกลม มีรสชาติเข้มข้น โดดเด่น ที่ผสมผสาน ระหว่างความหวานและความขมอย่างลงตัว



นกกะจิบ



ทุเรียนเปลือกบาง พูใหญ่ ที่มีเนื้อเต็มพู เนื้อสุกมี ลักษณะเหนียวละเอียดยเป็นสีเหลืองเข้ม และมีกลิ่นหอมอัน เป็นเอกลักษณ์ เนื้อมีรสชาติหวานมันหอม เมื่อรับประทาน เข้าไปมีรสชาติอร่อย



พวงมณี



ทุเรียนสายพันธุ์นี้ ผลเล็กกว่าทุเรียนพันธุ์อื่น มีรสชาติหวานจัด เนื้อละเอียดเป็นสีเหลืองเข้ม และถึงแม้ว่าจะมีเนื้อน้อย แต่กลับมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน



ก้านยาว



ทุเรียนพันธุ์นี้มีเปลือกหนา ผลมีขนาดปานกลาง เมล็ดกลมใหญ่ เนื้อทุเรียนสีเหลือง เนื้อเนียนละเอียด มีรสสัมผัสที่นุ่มละมุน และมีรสชาติหวานมันกลมกล่อม



หนามดำ



ทุเรียนพันธุ์นี้มีทรงผลที่สวยงาม เปลือกบาง เมล็ดมีขนาดเล็กและสับ เนื้อละเอียดเนียน เมื่อสุกเป็นสีเหลืองอมส้ม รสชาติหวานมัน มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว



COOPERATION PROMOTE

3 พี่น้องต้องถึนรวมใจ ชุมชน และการมีส่วน



Promote



&

นคร



ผลิตภัณฑ์ "ทุเรียนนางนอน" พืชเศรษฐกิจแบรนด์เชียงราย

จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรมากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีพืชเศรษฐกิจประจำถิ่นที่มีคุณภาพสามารถเข้าสู่ตลาดการค้าระดับโลกและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะ ข้าว เช่น ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ชา กาแฟ "ทุเรียนนางนอน" นั้นถือว่าเอกลักษณ์โดดเด่น

จากดิน และ พื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม จึงทำให้เชียงรายมีพืชเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทัดเทียมกับนานาประเทศ และหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เชื่อว่าจะมีแนวโน้มทางการตลาดที่ดีอย่างแน่นอน





“นี่ คือทุเรียน มูซังคิง มีรสชาติ อร่อยละมุนลิ้น เชิญชวนนักท่องเที่ยว มาชิมได้ที่สวนนะคะครับ

- สง่า ศรีใจ
เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนางนอน

”

“เชิญชวนนักท่องเที่ยว ชิมผลไม้ในไร่ สวนผสมผสาน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

- สานิตย์ มิ่งขุนทด
เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนางนอน

”



“จุดเริ่มต้นของ แรงบันดาลใจ ในการปลูกทุเรียน คืออยากปลูกทุเรียน สายพันธุ์ราคาแพง ไว้ให้ลูกหลาน ได้กิน ไม่ต้องซื้อ

- สานิตย์ มิ่งขุนทด
เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนางนอน

”





“ **จังหวัด** เชียงรายมีพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร
มากเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือตอนบน
มีพืชเศรษฐกิจประจำถิ่นที่มีคุณภาพ สามารถเข้าสู่
ตลาดการค้าระดับโลก และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ”

- อภิตารร วันไชยธนวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



คลิกชม VTR





thank you

ขอขอบคุณทุกความร่วมมือ

